

# จดหมายข่าว

## โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

### กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๙ พรรษา



วันที่ 2 เมษายน 2567 อาจารย์อุมาพร สิทธิบุรณญา รองผู้อำนวยการ และอาจารย์สุพรรณ ศรีทองเกิด ผู้ช่วยผู้อำนวยการ เป็นตัวแทนโรงเรียนสาธิตฯ เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตร บำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศล ในกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 69 พรรษา จัดโดยสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ณ ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

### คนเก่งสาธิตฯ : นายวิษ คุวิจิตรจาร์ ได้รับรางวัลเหรียญเงิน จากการแข่งขันชีววิทยาโอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ ๒๑

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ขอแสดงความยินดีกับนายวิษ คุวิจิตรจาร์ นักเรียนโรงเรียนสาธิตฯ ที่ได้รับเลือกเป็นนักเรียนผู้แทนศูนย์ สอวน. มหาวิทยาลัยศิลปากร ไปเข้าร่วมการแข่งขัน และได้รับรางวัลเหรียญเงินจากการแข่งขันชีววิทยาโอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 21 ซึ่งจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 4 - 8 เมษายน 2567 ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมีอาจารย์ผู้คุมทีมเข้าร่วมการแข่งขัน คือ อ.ดร.ชลกรานต์ อวยจินดา หัวหน้าทีม อ.ดร.ศรินทร์ภัทร์ สุวรรณรัตน์ รองหัวหน้าทีม และนางสาววิษยารัตน์ ลิ้มโทโรภาส ครูผู้สังเกตการณ์







# บทบรรณาธิการ



## สายฝนแห่งความหวัง

พสกนิกรร้อน(เริ่มอ่อนนาย  
พสกนิกรดีคืนพื้นชีวิ  
สรรพสัตว์(ริบร้องทำนอง(พล  
เกษตรกรทั่ว(ควน(สนชั้นบาน  
ครา(ที่(ตมทำนคิดปร-ตชรัฐวิ  
จรตพร=นั่งคัก(รณนาทวันพนาพนาม  
สายฝน(คั้งพร้งพราย(ไปทั่วพิ  
ไทยทั่ว(ควน(ริบรินชั้นกมล

นชาติพรม(ปรัยปราย(ให้สุข  
ปรพ(รุ่มฉ้า(ให้สำราญ  
ร่วมบร(ลงคยคองคคองปร-สาน  
ครา(ถึงภาคควน(ไป(ตฤกษ์งาม  
มงคค(ศรี(ฟ้อ(ควน(ตณ(สยาม  
ทั้งพ(ทพร(ณม(พิทำ(พิช(มคค  
(แล้ว(พิช(กค(พา=ปค(ก(วิ(ให้(กค(คค  
มิ่งมค(ค(เกษตร(ศรี(วิ(ให้(ไทย



พระราชพิธีที่ขมกลจรดพระนั่งคัลแรกนาขวัญเป็นพระราชพิธี 2 พิธีรวมกัน คือพระราชพิธีที่ขมกลอันเป็นพิธีสงฆ์  
อย่างหนึ่ง ซึ่งจะประกอบพระราชพิธีวันแรกในพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม และพระราชพิธีจรดพระนังคัลแรก  
นาขวัญอันเป็นพิธีพราหมณ์อย่างหนึ่ง ซึ่งจะประกอบพระราชพิธีในวันรุ่งขึ้น ณ มณฑลพิธีสนามหลวง

พระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญเป็นพระราชพิธีที่มีมาแต่โบราณตั้งแต่ครั้งกรุงสุโขทัยเป็นราชธานีเรื่อยมาตราบ  
จนปัจจุบัน สมัยกรุงรัตนโกสินทร์ได้มีการประกอบพระราชพิธีนี้มาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 1 แต่ผู้ทำการแรกนาเปลี่ยนเป็น  
เจ้าพระยาพลเทพคู่กันกับการยืนชิงช้า แต่พอถึงรัชกาลที่ 3 ให้ถือว่าผู้เดินชิงช้าผู้นั้นเป็นผู้แรกนา ในสมัยรัชกาลที่ 4 ได้ทรง  
โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดมีพิธีสงฆ์เพิ่มขึ้นในพระราชพิธีต่าง ๆ ทุกพิธี ดังนั้น พระราชพิธีที่ขมกลจึงได้เริ่มมีขึ้นแต่บัดนั้น  
มาได้จัดรวมกับพระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ และมีชื่อเรียกรวมกันว่า “พระราชพิธีที่ขมกลจรดพระนังคัล  
แรกนาขวัญ”

ความมุ่งหมายอันเป็นมูลเหตุให้เกิดมีพระราชพิธีนี้ขึ้น พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้พระราชทาน  
พระบรมราชาธิบายไว้ในพระราชนิพนธ์เรื่องพระราชพิธีสิบสองเดือน ว่า “การแรกนาที่ต้องเป็นธุระของผู้ซึ่งเป็นใหญ่ในแผ่นดิน  
เป็นธรรมเนียมนิยมมีมาแต่โบราณ เช่น ในเมืองจีนสี่พันปีล่วงมาแล้ว พระเจ้าแผ่นดินก็ลงทรงไถนาเองเป็นคราวแรก พระ  
มเหสีเลี้ยงตัวไหม ส่วนจดหมายเหตุเรื่องราวอันใดในประเทศสยามนี้ที่มีปรากฏอยู่ในการแรกนาก็มีอยู่เสมอเป็นนิตย์ ไม่มีเวลา  
ว่างเว้น ด้วยการซึ่งผู้นั้นเป็นใหญ่ในแผ่นดินลงมือทำเองเช่นนี้ ก็เพื่อจะให้เป็นตัวอย่างแก่ราษฎร ชักนำให้มีความหมั่นในการที่จะ  
ทำนา เพราะเป็นสิ่งสำคัญ ที่จะได้อาศัยเลี้ยงชีวิตทั่วหน้า เป็นต้นเหตุของความตั้งมั่นและความเจริญไพบูลย์แห่งพระนครทั้ง  
ปวง”





# ข่าวสารประจำเดือน

## กิจกรรมสานสัมพันธ์ ผู้ปกครองนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2567



วันที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2567 โรงเรียนสาธิตฯ จัดกิจกรรมสานสัมพันธ์ผู้ปกครองนักเรียนใหม่ ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2567 โดยมีอาจารย์สุพรรณ ศรีทองเกิด ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกิจกรรม นำคณะครูและเจ้าหน้าที่ ร่วมจัดกิจกรรมสนทนาและการแข่งขันแรลลี่ เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ในกลุ่มผู้ปกครอง และเพื่อให้เกิดความร่วมมือกันอย่างมีประสิทธิภาพระหว่างผู้ปกครองกับโรงเรียนสาธิตฯ

## ประชุมผู้ปกครองและปฐมนิเทศ นักเรียนใหม่ ระดับชั้น ม.1 ม.4 ประจำปีการศึกษา 2567



วันที่ 26 เมษายน 2567 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม นำโดยรองศาสตราจารย์วีระศักดิ์ ชื่นตา ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ ได้จัดการประชุมผู้ปกครองและปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2567 โดยได้รับเกียรติจาก อ.ดร.ชัยยุทธ มณีรัตน์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เป็นประธานในการเปิดการประชุมในวาระนี้ ณ ห้องประชุม ชั้น 6 อาคารเรียนวิทยาศาสตร์และหอประชุมโรงเรียนสาธิตฯ

## โครงการสัมมนาทบทวนการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ 2567 แนวทางการจัดแผนยุทธศาสตร์แผนการปฏิบัติงานโครงการ ประจำปีงบประมาณ 2568

ระหว่างวันที่ 3 - 5 เมษายน 2567 โรงเรียนสาธิตฯ จัดงานสัมมนาเพื่อทบทวนการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ 2567 และร่วมกันกำหนดแนวทางการจัดแผนยุทธศาสตร์ แผนการปฏิบัติงานโครงการประจำปีงบประมาณ 2568 ณ โรงแรม รีสอร์ท จังหวัดกาญจนบุรี งานนี้ได้รับเกียรติจาก ดร.วิรัตน์ ปั่นแก้ว อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม มาเป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วย รศ. ดร.นิฏฐิตา เชิดชู รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ให้เกียรติเป็นวิทยากรในการอบรม โดยมี รศ.วีระศักดิ์ ชื่นตา ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตฯ คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อการพัฒนาโรงเรียนกันอย่างมีประสิทธิภาพ







# ข่าวสารประจำเดือน

## โครงการค่ายพัฒนา ทักษะทางวิทยาศาสตร์ DSNPRU SCIENCE CAMP 2024



วันที่ 29 เมษายน 2567 อาจารย์อุมาพร สิทธิบุรณญา รองผู้อำนวยการ ให้เกียรติเป็นประธานเปิด โครงการค่ายพัฒนาทักษะทางวิทยาศาสตร์ DSNPRU Science Camp 2024 สำหรับนักเรียนใหม่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ประจำปีการศึกษา 2567 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างให้นักเรียนเกิดคุณลักษณะนิสัยพื้นฐานของการเป็นนักวิทยาศาสตร์ มีความใฝ่รู้ใฝ่เรียน มีความอยากรู้อยากเห็น ชอบค้นคว้า ทดสอบทดลอง และเพื่อพัฒนานักเรียนให้มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เพื่อไปประยุกต์ใช้ในการจัดทำโครงงาน โดยโครงการนี้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องมาเป็นประจำทุกปี โดยในปีการศึกษานี้มีกำหนดจัดขึ้นสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ในระหว่างวันที่ 29 เมษายน ถึง 1 พฤษภาคม 2567 และสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 2 - 4 พฤษภาคม 2567 ณ ห้องประชุม ชั้น 6 อาคารเรียนวิทยาศาสตร์และหอประชุม โรงเรียนสาธิตฯ

วันที่ 22 เมษายน 2567 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม จัดโครงการอบรมการพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้และการวัดประเมินผลให้เหมาะกับการจัดการศึกษาในศตวรรษที่ 21 โดยได้รับเกียรติจาก รศ. ดร.มารุต พัฒผล จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เป็นวิทยากรอบรมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุม ชั้น 6 อาคารเรียนวิทยาศาสตร์และหอประชุม โรงเรียนสาธิตฯ

## โครงการค่ายพัฒนา ทักษะการเรียนรู้ ประจำปีการศึกษา 2567



วันที่ 29 เมษายน 2567 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ได้จัดกิจกรรมโครงการค่ายพัฒนาทักษะการเรียนรู้ ประจำปีการศึกษา 2567 ซึ่งเป็นโครงการที่ดำเนินการอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี เพื่อเสริมสร้างทักษะทางเรียนให้กับนักเรียนใหม่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 เป็นการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน ซึ่งในปีการศึกษานี้มีกำหนดจัดขึ้นสองช่วงเวลา คือ ในระหว่างวันที่ 29 เมษายน ถึง 1 พฤษภาคม 2567 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และในระหว่างวันที่ 2 - 4 พฤษภาคม 2567 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยจัดขึ้น ณ อาคารเรียนโรงเรียนสาธิตฯ

## โครงการอบรมการพัฒนา แผนการจัดการเรียนรู้ และการวัดประเมินผลให้เหมาะกับการ จัดการศึกษาในศตวรรษที่ 21



**D**

ream reacher

**S**

skillful

**N**

natural

**P**

positive

**R**

respectful

**U**

unity